

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๗ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. ความคิดเห็นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอประเด็นที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาและลงมติตั้งประเด็นคำถาม “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง ๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” พร้อมทั้งเหตุผลที่สมควรเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติม ตามมาตรา ๓๙/๑ วรรคเจ็ด ของรัฐธรรมนูญฯ

๒. เหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหว ณ สาธารณรัฐเอกวาดอร์ ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ที่ประชุมยืนไว้อาลัย ๑ นาที

๓. คณะทำงานประสานพลังประชารัฐจะเสนอรายงานของคณะทำงานทุกคณะต่อนายกรัฐมนตรี จึงขอเชิญประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือผู้แทนของคณะกรรมการทุกคณะ และคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย เข้าร่วมรับฟังการเสนอรายงานดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้งดังกล่าว

ต่อมา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๒ เรื่อง

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..)
พ.ศ.

๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและ
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ได้อนุญาตให้นายสยมพร ลิ้มไทย รองประธานอนุกรรมการการบริหารงานบุคคล
การกำกับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน อนุกรรมการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแลตรวจสอบ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป และนายศตพงษ์ สุนทรารักษ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

จากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ปรึกษาที่ประชุม
เพื่อขอนำรายงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและ
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ขึ้นมาพิจารณาก่อน
เนื่องจากประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นได้มี
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.

นางนินนาท ชลิตานนท์ ประธานกรรมการและกรรมการได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมการและกรรมการตอบชี้แจงที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานและร่างพระราชบัญญัติไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

นางนินนาท ชลิตานนท์ ประธานกรรมการและกรรมการได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมการและกรรมการตอบชี้แจงที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานและร่างพระราชบัญญัติไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๔ นาฬิกา

นางสายทิพย์ เชาวลิตรวิล

(นางสายทิพย์ เชาวลิตรวิล)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข

กลุ่มงานรายงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th